

ชื่อเรื่อง	การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้ศึกษาค้นคว้า	สุเทพ ศรีกล้า
ที่ปรึกษา	ดร.สุกัญญา แซ่มซ้อย
ประเภทสารนิพนธ์	การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กศ.ม. สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553
คำสำคัญ	การใช้อำนาจ ผู้บริหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าเรื่อง การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้ อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และเพื่อเปรียบเทียบการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาตาม ความคิดเห็นของครู จำแนกตามขนาดสถานศึกษา ประสิทธิภาพในการสอนและวุฒิการศึกษា สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 311 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดสถานศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการใช้อำนาจของผู้บริหาร สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ F-test

ผลการศึกษาพบว่า

1. การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวมผู้บริหารมีการใช้อำนาจอยู่ในระดับมาก ในรายด้านแล้วพบว่า ผู้บริหารมีการใช้อำนาจอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ ระหว่าง 3.38-4.11 ด้านที่ผู้บริหารมีการใช้อำนาจมากที่สุดคือ ด้านอำนาจอ้างอิง รองลงมาคือ ด้านอำนาจข่าวสาร และด้านอำนาจการให้รางวัล ส่วนด้านที่ผู้บริหารมีการใช้อำนาจน้อยที่สุดคือ ด้านอำนาจการบังคับ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 1) ด้านอำนาจการให้รางวัลในภาพรวมผู้บริหาร มีการใช้อำนาจอยู่ในระดับมาก รายข้อพบว่า ทุกข้อผู้บริหารมีการใช้อำนาจอยู่ในระดับมาก 2) ด้านอำนาจการบังคับในภาพรวมผู้บริหารมีการใช้อำนาจอยู่ในระดับปานกลาง รายข้อพบว่า

ผู้บริหารมีการใช้อำนาจอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก 3) ด้านอำนาจตามกฎหมายในภาพรวมผู้บริหารมีการใช้อำนาจอยู่ในระดับมาก รายชื่อพบว่า ทุกชื่อผู้บริหารมีการใช้อำนาจอยู่ในระดับมาก 4) ด้านอำนาจอ้างอิงในภาพรวมผู้บริหารมีการใช้อำนาจอยู่ในระดับมาก รายชื่อพบว่า ทุกชื่อผู้บริหารมีการใช้อำนาจอยู่ในระดับมาก 5) ด้านอำนาจความเชี่ยวชาญในภาพรวมผู้บริหารมีการใช้อำนาจอยู่ในระดับมาก รายชื่อพบว่า ทุกชื่อผู้บริหารมีการใช้อำนาจอยู่ในระดับมาก 6) ด้านอำนาจการเชื่อมโยงในภาพรวมผู้บริหารมีการใช้อำนาจอยู่ในระดับมาก รายชื่อพบว่า ทุกชื่อผู้บริหารมีการใช้อำนาจอยู่ในระดับมาก 7) ด้านอำนาจข่าวสารในภาพรวมผู้บริหารมีการใช้อำนาจอยู่ในระดับมาก รายชื่อพบว่า ทุกชื่อผู้บริหารมีการใช้อำนาจอยู่ในระดับมาก

2. การเปรียบเทียบการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จำแนกตามขนาดสถานศึกษา และวุฒิการศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จำแนกตามประสบการณ์ในการสอน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05